

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO

Nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã dự thảo Kế hoạch về công tác này.



Theo đó, đề chào đón Tết dương lịch 2023, tỉnh sẽ tổ chức 03 hoạt động: (1) Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; (2) Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Runway to New Year 2023”; (3) Liên hoan Lân - Sư - Rồng thiết lập kỷ lục Guinness Việt Nam.

Tiếp đó, trong dịp Tết Nguyên đán, các sở, ban ngành sẽ triển khai 09 hoạt động cấp tỉnh, tiêu biểu như Chương trình nghệ thuật “Bà Rịa - Vũng Tàu – Dấu ấn 2022”; tọa đàm người Việt Nam ở nước

ngoài có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội Báo xuân lần thứ 23; Hội vui xuân...

Song song đó, các địa phương cũng xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ nhân dân trên từng địa bàn; đồng thời tổ chức ra quân chấn chỉnh hoạt động quảng cáo rao vặt, du lịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh - trật tự; thực hiện tổng vệ sinh môi trường, cảnh quan; thực hiện trang trí đường phố, trụ sở cơ quan, đơn vị tạo không khí phấn khởi đề nhân dân đón tết.

Trong đó, một số hoạt động được coi là điểm nhấn như: Trang trí đường hoa nghệ thuật tại thành phố Bà Rịa; Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân hàng đêm và Hội Hoa xuân tại thành phố Vũng Tàu; Khu ẩm thực, Khu vui xuân Quý Mão và trang trí đường đèn nghệ thuật tại huyện Côn Đảo; Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa tại các huyện, thị xã, thành phố.

Về công tác chăm lo, trợ cấp Tết, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh dự

kiến chi gần 69,4 tỷ để thực hiện trợ cấp Tết và tổ chức thăm tặng quà cho các lực lượng trực chiến, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo... (tăng hơn 2,2 tỷ đồng so với dịp Tết 2022 do các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tiếp nhận thêm nhiều đối tượng mới).

(dangcongsan.vn)

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ, THỰC HIỆN TIÊU CHÍ AN NINH, TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nhằm đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, toàn Tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm chế và kéo giảm tội phạm và tệ nạn

xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc...) và tai nạn giao thông, cháy, nổ so với năm trước, riêng năm 2022 kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch Covid - 19); có 47/47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%), 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 80,85%), 18 xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu (đạt 40%); tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 08/08 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%), trong đó huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đề đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự,

an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn; tăng cường củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai, thực hiện để tập hợp báo cáo Bộ Công an theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các đơn vị, địa phương báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

(baria-vungtau.gov.vn)

QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA 2030: CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Theo Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, phát triển nông

ng nghiệp theo chuỗi giá trị.

Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại

Cụ thể, về công nghiệp, phát triển nền công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế cao, có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; thực hiện mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế như công nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo, khai khoáng, luyện kim, hóa chất, phân bón, vật liệu...

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ mới; chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp...

Phát triển các ngành công nghiệp xanh, gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Phát triển các ngành công nghiệp xanh, gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn,

sản xuất sạch hơn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên.

Bố trí không gian công nghiệp theo hướng gắn với hệ thống đô thị, trung tâm dịch vụ để hình thành các hành lang kinh tế, các vùng động lực.

Mở rộng không gian phát triển công nghiệp về khu vực phía Tây của đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, vùng trung du để giảm sức ép sử dụng quỹ đất tại vùng đồng bằng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến gắn với các vùng nguyên liệu, tài nguyên

Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến gắn với các vùng nguyên liệu, tài nguyên; mở rộng các cụm công nghiệp gắn với các trung tâm phát triển ở khu vực nông thôn.

Phân bố các khu, cụm công nghiệp với quy mô hợp lý, tập trung chuyên ngành, gắn kết sản xuất với dịch vụ công nghiệp; phát triển các tổ hợp công nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực.

Hình thành các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại; bảo đảm sự kết nối đồng bộ giữa khu công nghiệp với hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế

Về dịch vụ, phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế với chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế. Xây dựng các trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính, ngân hàng... mang tầm khu vực và thế giới tại các thành phố lớn, gắn với phát triển các vùng động lực, các hành lang kinh tế.

Phát triển thương mại trong nước theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững, xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam; cơ cấu lại theo hướng đổi mới sáng tạo và số hóa phương thức kinh doanh.

Phát triển hạ tầng thương mại đồng bộ, hiện đại, phù hợp với đặc điểm và điều kiện từng vùng. Phát triển vững chắc thương mại quốc tế đồng bộ với sự phát triển của công nghiệp hóa, khai thác tối đa lợi ích từ toàn cầu hóa. Phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử.

Hình thành các trung tâm logistics lớn gắn với các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế lớn

Hình thành các khu vực động lực phát triển du lịch, các trung tâm du lịch cấp quốc gia, cấp vùng với tài

nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế để thúc đẩy, lan tỏa sự phát triển du lịch của vùng và cả nước.

Cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa

Về nông, lâm nghiệp và thủy sản, phát triển nền kinh tế nông nghiệp có sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới với các vùng sản xuất hàng hóa hiệu quả với quy mô phù hợp dựa trên lợi thế vùng, miền, địa phương; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với công nghiệp chế biến và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; thực hiện chuyển đổi số nhằm thúc đẩy đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất trồng lúa để có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Tăng tỷ trọng thủy sản, trái cây và giảm tỷ trọng lúa gạo

Phát triển vùng đồng bằng sông

Cửu Long trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới; phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng tăng tỷ trọng thủy sản, trái cây và giảm tỷ trọng lúa gạo một cách hợp lý.

Vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, hữu cơ, nông nghiệp phục vụ đô thị, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng diện tích trồng cây ăn quả, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn vùng Tây Nguyên, vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đối với khu vực ven biển, phát triển nuôi trồng thủy sản ven bờ kết hợp trồng và bảo vệ rừng ngập mặn; giảm dần mức độ khai thác thủy sản vùng khơi, bố trí lại sinh kế của cộng đồng ngư dân sang phát triển nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, dịch vụ du lịch.

(TH)

CÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG

ĐẾN 2030, VIỆT NAM CƠ BẢN ĐẠT ĐƯỢC CÁC TIÊU CHÍ CỦA NƯỚC CÔNG NGHIỆP

Đến năm 2030, Việt Nam cơ bản

đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của nhân dân được nâng cao.

Đó là mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn.

Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ tiên tiến. Các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt

khoảng 7.500 USD

Về một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD; GNI bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt trên 7.000 USD.

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 50%; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới.

Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%; đạt khoảng 260 sinh viên trên một vạn dân.

Thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về năng lực cạnh tranh công nghiệp; tỷ trọng công nghiệp đạt trên 40% GDP; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt trên 45%; giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo, chế biến bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD. Tỷ trọng của khu vực dịch vụ đạt trên 50% GDP, trong đó du

lịch đạt 14 - 15% GDP.

Hình thành được một số tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia

Hình thành được một số tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn; xây dựng và phát triển được một số cụm liên kết ngành công nghiệp trong nước có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế; làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp.

Xây dựng được ngành công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Hoàn thành xây dựng chính phủ số, thuộc nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử kinh tế số.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Phân đấu đạt được các chỉ tiêu về sử dụng hiệu quả tài nguyên (đất, nước, khoáng sản), tái sử dụng, tái chế chất thải tương đương với các nước dẫn đầu ASEAN; chỉ số hiệu quả môi trường (EPI) đạt trên 55.

Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7.

Tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á.

(chinhphu.vn)

BẢO ĐẢM NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NHÂN DÂN DỊP TẾT 2023

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 1534 về Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

Kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng công

tác phòng chống các loại bệnh, dịch và dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải; quản lý các bến xe, bãi đỗ xe, nhà ga, cảng, cảng bên thủy nội địa, cảng hàng không; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về công tác này, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, lái tàu, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải.

Kế hoạch tập trung vào 11 nhiệm vụ, trong đó yêu cầu các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị các đơn vị lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp Tết. Công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24. Xây dựng kế hoạch phục vụ vận

tải, xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh, dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, bến xe, cảng hàng không, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyên đi. Quán triệt các đơn vị vận tải, các cảng, bến thủy nội địa, nhà ga, cảng hàng không thực hiện nghiêm các quy định trong việc vận chuyển hành khách và hàng hoá.

Yêu cầu ngành GTVT có trách nhiệm cùng các cơ quan chức năng ngăn chặn vận chuyển hàng cấm, hàng hóa là nguồn phát sinh, lây lan dịch và ngăn ngừa nguy cơ khủng bố. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Kết nối các phương thức vận tải để phục vụ vận chuyển hành khách, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Phối hợp cơ quan truyền thông để tổ chức tuyên truyền về kế hoạch phục vụ vận tải Tết của cơ quan, đơn vị mình.

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể đối với Cục Đường bộ Việt

Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế Giao thông vận tải, Các Sở GTVT, các Tổng công ty ngành GTVT trong công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự.

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế Giao thông vận tải, Các Sở GTVT, các Tổng công ty ngành GTVT trong công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

(dangcongsan.vn)

PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI VỤ CUỐI NĂM

Thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm

(GSGC) và sản phẩm GSGC tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh. Do đó, ngành chức năng và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo đảm an toàn cho đàn GSGC phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023.

Trước thông tin tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh xuất hiện dịch tả heo châu Phi trở lại, ông Nguyễn Văn Tòa (ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức) đã tăng cường các biện pháp phòng dịch cho đàn heo. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, gia đình ông nuôi 100 con heo thịt, ngoài ra còn có 19 con heo nái.

Dịch bệnh liên tiếp xuất hiện trong thời gian qua khiến ông không khỏi lo lắng. Vì vậy, để bảo đảm an toàn, ông đã chủ động phòng dịch, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho đàn heo, tiêm phòng dịch bệnh. Trong quá trình nuôi, ngoài việc hoàn toàn cách ly với môi trường bên ngoài, gia đình ông Tòa còn thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu độc toàn bộ trang trại, khu vực chăn nuôi bằng vôi bột và hóa chất.

Cũng để bảo đảm an toàn cho đàn gà 2.000 con chuẩn bị phục vụ thị

trường Tết, ông Nguyễn Minh Lý (ở ấp 1, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) đã chích ngừa đầy đủ các loại vắc xin cho gà; chú trọng cung cấp lượng thức ăn phù hợp theo độ tuổi và bổ sung một số loại vitamin tăng sức đề kháng cho đàn gà phát triển tốt.

Ngoài việc tiêm phòng vắc xin theo định kỳ hướng dẫn của cán bộ thú y xã, thường xuyên rắc vôi bột xung quanh, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, ông Lý còn thực hiện chăn nuôi an toàn, sử dụng đệm lót sinh học. Ông Lý cũng chủ động tách đàn khi đàn gà có biểu hiện lạ để theo dõi, phòng trường hợp dịch lây lan ra cả đàn.

Không để dịch bùng phát

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, tổng đàn GSGC trên địa bàn tỉnh khoảng 7,2 triệu con, khả năng cung ứng 6.200 tấn thịt heo/tháng; 3.050 tấn gia cầm/tháng và 29 triệu quả trứng; 1.100 tấn thịt bò/tháng. dịp Tết, nhu cầu sử dụng các mặt hàng này sẽ tăng gấp 1,5 lần.

Ông Thịnh Đức Minh, cán bộ Chi cục Chăn nuôi và thú y cho biết, thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột, nắng, mưa xen kẽ khiến GSGC giảm sức đề kháng do không thích ứng kịp thời và rất dễ

mắc bệnh. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh được Chi cục xác định là trọng tâm xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Ngoài thực hiện cấp phát các loại vắc xin, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chăn nuôi, tình hình dịch bệnh trên động vật; phối hợp tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển, giết mổ và sản phẩm GSGC; cấp vôi bột, thuốc sát trùng, vệ sinh tiêu độc khử trùng đối với các ổ dịch, vùng dịch.

“Những tháng cuối năm thường là thời điểm nhạy cảm do nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ GSGC tăng lên, nguy cơ tái phát dịch bệnh rất cao. Do đó, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi cần duy trì và thường xuyên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, trong đó chú trọng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi phát hiện GSGC có dấu hiệu mắc bệnh cần báo ngay với cán bộ thú y, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Các trường hợp không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng sẽ bị xử lý theo quy định”.

(baobariavungtau.com.vn)

NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

TOÀN TỈNH CÓ 434 CƠ SỞ TRỒNG TRỌT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 434 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao (tổng 90 cơ sở so cùng kỳ), quy mô diện tích hơn 5.648 ha, diện tích đang sản xuất trên 5.630 ha, sản lượng đạt 51.098 tấn/năm.



Ngoài tăng số lượng các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Hội, Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) và phê duyệt Đề án phân khu chức năng sản xuất vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Đức, quy mô hơn 710 ha, với 2 phân khu công nghệ cao.

Một số công nghệ đang được áp dụng chủ yếu hiện nay bao gồm

nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm nước kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự động. Ngoài ra, một số cơ sở có áp dụng công nghệ thủy canh; aquaponics; công nghệ theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm theo cảm biến, sử dụng điện năng lượng mặt trời... Việc ứng dụng công nghệ cao đã giúp tăng năng suất trên đơn vị diện tích, tăng chất lượng sản phẩm do chủ động quản lý dịch hại, điều kiện sản xuất và tối ưu việc cung cấp dinh dưỡng, nước tưới trong suốt quá trình sinh trưởng của cây trồng.

(baobariavungtau.com.vn)

TẠO ĐÀ ĐỂ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ PHÁT TRIỂN

Sau 3 năm triển khai Nghị định 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ (NNHC). Mặc dù đã đạt một số thành tựu nhưng NNHC vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Định hình vùng sản xuất NNHC

Theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), sau 3 năm thực hiện Nghị định 109, đến năm 2020 tổng diện tích đất NNHC Việt Nam khoảng

trên 174.351ha, tăng 47% so với năm 2016. Tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ trong nông nghiệp cũng không ngừng tăng lên.

Nếu như năm 2016, lượng phân bón hữu cơ của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5% (0,8 triệu tấn), thì đến nay đã tăng lên 20%; tương đương khoảng 3 triệu tấn và đang không ngừng tăng mạnh. Đây là những bước tiến rất nhanh chóng nhằm tạo nền tảng cho sản xuất NNHC, nhất là sản xuất lúa trong giai đoạn tới.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất NNHC. Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 6 mô hình sản xuất hữu cơ trên cây rau các loại, ca cao, hồ tiêu và bưởi với tổng diện tích 2,2ha. Đồng thời, hỗ trợ đánh giá chứng nhận sản phẩm NNHC theo tiêu chuẩn Việt Nam cho 5 cơ sở sản xuất trồng trọt (rau, bưởi, nấm).

Đã có khoảng 20ha đạt chứng nhận hữu cơ, gồm: 5ha ca cao và 15ha hồ tiêu. Hiện nay, có 5 cơ sở đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích 1,9ha; xác định được 20 vùng sản xuất nông nghiệp định

hướng theo hình thức hữu cơ với diện tích khoảng 385ha.

Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hỗ trợ thiết kế logo, xây dựng mã xác thực hàng hóa và in tem chứa mã QR đối với các sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ cho các sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ.

Thảo gỡ cơ chế chính sách cho NNHC

Mặc dù đạt một số kết quả nhất định nhưng sản xuất NNHC vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Như tại Bà Rịa-Vũng Tàu, do sản xuất NNHC còn manh mún, nhỏ lẻ. Ngoài ra, với chi phí đầu tư và tốn công lao động nên giá thành sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ thường cao gấp 2-3 lần so với sản xuất thông thường. Do đó, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh so với các sản phẩm truyền thống.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất NNHC không còn là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề chính sách. Do đó, Chính phủ cần có định hướng quy hoạch vùng, với các sản phẩm ưu tiên. Đồng thời, có cơ chế giao đất dài hạn với hạn điền phù hợp cho mỗi đối tượng sản xuất. Cụ thể là quy hoạch và bảo vệ đất đai và nguồn

nước hiện chưa hoặc ít bị ô nhiễm và còn thích hợp cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng hàng hóa.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vốn sản xuất, ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Trong việc này, chính sách phải hướng tới người sản xuất và thực tế thị trường chứ không phải hướng tới mục tiêu quản lý doanh nghiệp.

Các cơ chế, chính sách về vật tư đầu vào; cơ chế quản lý xử phạt về ghi nhãn sản phẩm NNHC vẫn chưa rõ ràng, hoàn thiện. Đây có thể coi là rào cản, trở ngại lớn cho thanh tra, kiểm tra, chứng nhận sản phẩm hữu cơ.

Để gỡ bài toán khó trên, Bộ NN-PTNT cũng đề ra những nhiệm vụ cụ thể phát triển NNHC thời gian tới. Cụ thể, cần tập trung triển khai các lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước về NNHC. Cần có chương trình nâng cao năng lực sản xuất hữu cơ, đặc biệt là xây dựng các mô hình điểm HTX, nông dân sản xuất NNHC.

Đặc biệt, thu hút DN tham gia để triển khai rộng khắp và có hiệu quả, cần xây dựng một chương

trình khoa học quốc gia phục vụ phát triển NNHC. Đề xuất cơ chế chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ nông nghiệp truyền thống sang NNHC; từ đó bổ sung một số cơ chế, chính sách phù hợp.

(baobariavungtau.com.vn)

BÀ RIJA – VŨNG TÀU: SẴN SẴNG CHUẨN BỊ CHO VÙNG TRỒNG ĐỂ ĐƯA TRÁI BUỒI XUẤT KHẨU THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Mới đây, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố yêu cầu kiểm dịch thực vật trái bưởi tươi của Việt Nam nhập khẩu sang Hoa Kỳ.

Nhằm chinh phục thị trường nổi tiếng “khó tính” nằm bên kia bờ đại dương, các hợp tác xã, doanh nghiệp cần vượt qua rất nhiều yêu cầu, điều kiện đối với vùng trồng, trong đó chất lượng sản phẩm là điều kiện tiên quyết. Đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 04 vùng trồng bưởi da xanh gồm trang trại bưởi hữu cơ Kim Long; Trang trại bưởi Hoàng Long 1; Trang trại bưởi Hoàng Long 2; Bưởi da xanh Sông Xoài của hộ ông Trương Văn Út và ông Hồ Hoàng Kha trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, với tổng diện

tích 68 ha, đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu trái bưởi tươi đi thị trường Hoa Kỳ theo Văn bản số 3600/BVTV-HTQT ngày 17/11/2022 của Cục Bảo vệ thực vật về việc giao mã số Irads vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Như vậy, quả bưởi tươi của Việt Nam là loại trái cây thứ 7 của nước ta được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ, sau các loại quả xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 1163 ha bưởi, sản lượng ước đạt 4500 tấn/năm; tập trung tại các địa phương chủ yếu là Thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức. Cơ cấu giống tại các vùng sản xuất tập trung chủ yếu là bưởi da xanh.

Trong năm 2022, ngành Nông nghiệp đã quan tâm chỉ đạo tổ chức sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ,... Do vậy chất lượng và mẫu mã quả bưởi của Bà Rịa – Vũng Tàu đã được cải thiện rõ rệt, có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Hoa Kỳ, EU...

Đôi chiếu với các quy định nhập khẩu của Hoa Kỳ, thời gian tới, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá lại các vùng sản xuất

bưởi tập trung có đủ điều kiện xuất khẩu để mở rộng thiết lập hồ sơ đăng ký mã số vùng trồng. Cập nhật thông tin đầy đủ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; tập huấn cho người dân, bố trí đầy đủ nguồn lực phục vụ thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng các yêu cầu quy định.

Chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác giám sát sinh vật gây hại và hướng dẫn phòng trừ sinh vật gây hại tại vùng trồng bưởi bảo đảm các yêu cầu về kiểm dịch thực vật mà Hoa Kỳ quan tâm; giám sát chặt chẽ việc ghi chép sổ nhật ký sản xuất.

Thúc đẩy thiết lập và quản lý mã số vùng trồng xuất khẩu cho sản phẩm bưởi da xanh trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phát triển mở rộng vùng nguyên liệu an toàn, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy suất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn)

NGƯỜI TRỒNG DƯA HÁO HỨC CHỜ VỤ TẾT

Thời điểm này, người trồng dưa trên địa bàn tỉnh đã xuống giống cho vụ Tết - vụ lớn nhất trong năm. So với vụ dưa Tết năm ngoái, chi

phí vào đầu năm nay tăng khá cao. Do vậy, người trồng dưa kỳ vọng vụ này mưa thuận gió hòa, được mùa, được giá để có cái Tết đủ đầy.

Chú trọng kỹ thuật, nâng cao chất lượng

Những ngày này, tại vườn trồng dưa lưới của gia đình bà Mai Thanh Hoa, ở ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, nhân công đang tất bật chăm sóc, xuống phân cho 7 sào dưa lưới phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sau khi dịch bệnh ổn định, thị trường sôi động trở lại, gia đình bà Hoa tăng diện tích sản xuất. Hiện nay, dưa đã xuống giống gần 20 ngày tuổi, dự kiến từ ngày 23 tháng Chạp, dưa sẽ bắt đầu cho thu hoạch để phân phối ra thị trường ngoài tỉnh.

Theo bà Hoa, khi lên ý tưởng khởi nghiệp cùng giống dưa lưới Hà Lan, ngoài việc đầu tư công nghệ với nhà màng, hệ thống tưới tự động, bà tập trung vào chất lượng, xây dựng thương hiệu riêng trên thị trường. Dù có vốn đầu tư ban đầu khá cao, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ, kỹ thuật canh tác mới nên công chăm sóc giảm, sản phẩm an toàn, được thị trường ưa chuộng. Nếu đạt năng suất và giá

cả ổn định, từ 4 - 5 vụ, người trồng dưa lưới có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu.

Đối với vụ dưa Tết, ngoài chất lượng, hương vị thơm ngon, người tiêu dùng còn quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài của trái dưa. Vì vậy, để có trái dưa to tròn, ngon và đẹp, thu hoạch đúng dịp Tết, cần chú ý đến nhiều yếu tố trong kỹ thuật canh tác. Dưa được sản xuất trong nhà màng sẽ giúp người trồng kiểm soát tốt hơn về các chỉ số thời tiết, nhiệt độ, cân nặng của trái, dưa được bảo vệ trước sâu bệnh nên mẫu mã cũng đẹp hơn so với trồng bên ngoài. Dù mới xuống giống, nhưng toàn bộ dưa vụ Tết nhà bà đã được thương lái đặt mua để xuất đi thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, người trồng dưa cũng đang tất bật thuê nhân công chăm sóc vườn dưa lê phục vụ Tết. Bà Phạm Thị Thúy, ngụ ấp Hồ Tràm thông tin, năm nay bà xuống giống khoảng 6 sào đã được 1 tháng tuổi. Dưa này có thời gian thu hoạch khá nhanh, chỉ khoảng 75 ngày. Theo bà Thúy, vụ này thời tiết khá thuận lợi, song chi phí lại tăng khoảng 1,5 lần so với năm ngoái. Do đó, để có đầu ra ổn định, gia

đình bà tập trung chăm sóc cho dưa bảo đảm chất lượng và mẫu mã, không chạy theo số lượng. “Chúng tôi hy vọng từ nay đến khi thu hoạch, thời tiết thuận lợi, dưa không bị sâu rầy, côn trùng, chuột bọ cắn phá, bán được giá cao để người dân đón cái Tết sung túc, đủ đầy hơn”, bà Thủy cho hay.

Diện tích giảm

Bà Nguyễn Thị Kim Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Thuận cho biết, địa phương có thổ nhưỡng đặc trưng là vùng đồng bằng ven biển, xen kẽ các dãy đồi cát thấp, khí hậu ôn hòa, mát mẻ nên rất thuận lợi cho việc trồng các loại dưa. Ngoài dưa hấu, dưa lê thông thường, các ruộng dưa đặc sản mới, hương vị lạ như dưa vàng kim cô nương, hoàng kim... cũng được các hộ trồng và phát triển ổn định mấy năm gần đây.

Tuy nhiên, diện tích trồng dưa vụ Tết trên địa bàn xã năm nay giảm phân nửa so với những vụ trước, chỉ còn khoảng 20ha. Nguyên nhân là do thời gian qua mưa nhiều khiến phần lớn diện tích trồng dưa của địa phương bị ngập trong thời gian dài, không thể canh tác. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư tăng, lo thời tiết thiếu ổn định nên nông dân e ngại đầu tư vụ Tết.

Theo ngành nông nghiệp, toàn tỉnh có khoảng 400ha trồng dưa các loại. 2 năm trở lại đây, diện tích trồng dưa vụ Tết có xu hướng giảm dần do chi phí đầu tư khá cao, khiến nhiều nông dân không còn mặn mà. Ngoài ra, đầu ra, giá cả còn phụ thuộc vào thị trường nên người dân không ồ ạt xuống giống vụ Tết mà chia ra thành nhiều đợt canh tác để có sản phẩm thu hoạch trước, trong và sau Tết nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

(baobariavungtau.com.vn)

NGƯỜI TRỒNG HOA ĐẶT NHIỀU KỶ VỌNG VÀO VỤ TẾT

Năm nay, dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều hộ trồng hoa quyết định tăng số chậu và đa dạng các loại hoa với kỳ vọng có vụ hoa Tết thắng lợi.

Từ tháng 8 âm lịch, các hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu xuống giống trồng hoa cúc trong chậu, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại làng hoa Kim Dinh (TP Bà Rịa), những ngày này, nông dân trồng hoa vẫn tất bật trộn đất,

xuống giống hoa cúc vào chậu. Những loại hoa dài ngày hơn như: cúc đại đóa, vạn thọ đã được xuống giống xong. Vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, do lo sợ dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế khó khăn khiến sức mua giảm, người trồng hoa khá e dè trong việc trồng hoa Tết. Năm nay, hầu hết người trồng hoa đều mạnh dạn tăng số lượng chậu từ 20-50%, thậm chí gấp đôi so với vụ Tết năm trước.

Vụ Tết năm nay, ông Nguyễn Phạm Thanh Hùng, ở KP. Hải Dinh (phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) trồng 8.000 chậu cúc đại đóa, tăng gấp 2 lần so với vụ Tết năm ngoái. Đến thời điểm này, ông đã được thương lái đặt mua hơn 50% số chậu.

Theo ông Hùng, hàng năm, ông chỉ trồng hoa vụ Tết, nhưng các công đoạn đều phải chuẩn bị trước đó vài tháng. Nhờ tận dụng nhân công của gia đình, ông tiết kiệm được chi phí sản xuất, bảo đảm chất lượng, đồng thời chọn được mẫu mã đẹp để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.

“Vụ hoa Tết năm ngoái ảnh hưởng dịch bệnh, ai cũng lo lắng, không dám trồng nhiều. Năm nay, tình hình ổn định và khả quan hơn

nên gia đình tôi mạnh dạn tăng số lượng để phục vụ nhu cầu của người dân và cũng mong có mùa hoa Tết thắng lợi”, ông Hùng chia sẻ.

Cũng như nhiều hộ trồng hoa Tết khác tại địa phương, ông Nguyễn Văn Hôn (xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ) đang tất bật chăm sóc hoa Tết. Ông Hôn cho biết, gia đình ông xuống giống đợt 1 hơn 1.000 chậu cúc đại đóa và pha lê, tăng 20% so với vụ hoa Tết năm ngoái.

Thời tiết thuận lợi nên hoa phát triển tốt, ít sâu bệnh. Dự kiến, khoảng 2-3 tuần nữa ông sẽ xuống giống thêm 30 ngàn cây hoa ngắn ngày như: cát tường, cúc Kali, cúc nhám, cẩm nhung, dạ yến thảo và hướng dương lùn. “Năm nay tình hình ổn định hơn năm ngoái nên đa số các nhà vườn đều tăng số lượng chậu. Hy vọng từ nay đến Tết thời tiết thuận lợi để chúng tôi có vụ hoa như ý”, ông Hôn bày tỏ.

Nghề trồng hoa cúc phục vụ thị trường Tết khá vất vả và mất rất nhiều công sức. Để những chậu cúc đạt chất lượng, bông to, nở đều vào đúng dịp Tết, người trồng phải dày công chăm sóc và phải biết áp dụng kỹ thuật chong đèn cho cây vào ban đêm để kích thích cây sinh

trường, phát triển đồng đều và điều chỉnh thời gian ra hoa theo ý muốn. Dù vất vả, nhưng nhờ đầu ra và giá bán ổn định nên vụ hoa Tết luôn mang lại thu nhập cao cho nông dân, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, trồng hoa cúc ngoài kỹ thuật, kinh nghiệm còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo người trồng hoa cần phải theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án, kế hoạch chăm sóc hoa hợp lý.

(baobariavungtau.com.vn)

NÔNG DÂN HỨNG KHỞI CHUYỂN LÚA KÉM HIỆU QUẢ SANG NUÔI TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC

Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình cho hay, từ năm 2020, Trung tâm đã thực hiện mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất trồng lúa kém hiệu quả tại xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch) với quy mô 6 hộ, diện tích nuôi thử nghiệm 3 ha.

“Sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình, kết quả cho thấy tôm càng xanh sinh trưởng phát triển tốt, ít dịch bệnh, thích ứng với điều

kiện sinh thái của địa phương. Thời gian nuôi tương đối ngắn, phù hợp thời vụ nuôi tại Quảng Bình nên hạn chế được rủi ro do mưa lũ cuốn trôi. Hiệu quả kinh tế mang lại tăng gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa”, ông Hải nói.

Với mục tiêu nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng lợi thế vùng đất nhiễm mặn của các địa phương, phát triển các đối tượng nuôi có chất lượng và giá trị kinh tế cao, từ năm 2021 đến nay, mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên đất lúa kém hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được nhân rộng tại các xã Hồng Thủy (Lệ Thủy); Gia Ninh, Hàm Ninh, Vĩnh Ninh (Quảng Ninh); Đức Ninh (TP Đồng Hới); Đồng Trạch, Thanh Trạch (Bố Trạch) với diện tích trên 9ha, 15 hộ tham gia.

Chúng tôi về xã Đồng Trạch, nơi có nhiều hộ chuyển đất lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm càng xanh. Ông Phan Đệ (xã Đồng Trạch) cho hay, năm nay, gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi 0,5ha đất trồng lúa kém hiệu quả để nuôi thử nghiệm tôm càng xanh toàn đực. Mới đầu triển khai gia đình còn khá ngỡ ngàng vì chưa biết nhiều về quy trình và kỹ thuật nuôi. Nhưng nhờ sự

hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh nên đã sớm tiếp cận được quy trình kỹ thuật, cách chăm sóc và xử lý sự cố khi nuôi tôm.

Ông Đệ chia sẻ: “Tôm càng xanh là loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, kích cỡ tương đối lớn, thịt thơm ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Cái hay của nuôi tôm càng xanh là giống tôm này có phổ thức ăn rộng, ngoài thức ăn công nghiệp có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương để bổ sung như cá tạp, tép..., nhờ đó giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập. Vừa qua, gia đình thu hoạch tôm có lãi hơn 50 triệu đồng”.

Các hộ dân tham gia mô hình nuôi tôm càng xanh được hỗ trợ 50% giống và 50% vật tư (thuốc, thức ăn...). Ưu việt của mô hình là sử dụng giống tôm càng xanh toàn đực, bởi tốc độ tăng trưởng của tôm đực nhanh hơn, trọng lượng lớn hơn, rút ngắn được thời gian nuôi. Hơn nữa, việc nuôi tôm càng xanh được quản lý một cách khoa học, quy trình kỹ thuật nuôi được chú trọng, do vậy, giảm thiểu dịch bệnh, tạo ra sản phẩm an toàn, có kết nối thị trường nên dễ tiêu thụ...

Ông Nguyễn Công Thanh, xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh)

cho biết, gia đình nuôi thử nghiệm tôm càng xanh trong năm nay với diện tích 0,5ha. Bước vào vụ nuôi, ông đã thả hơn 40.000 con giống tôm càng xanh toàn đực. Sau 7 tháng nuôi, trừ chi phí sản xuất, gia đình ông có thu nhập khoảng 50 triệu đồng, cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa.

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực được thực hiện trên đất lúa nhiễm mặn, kém hiệu quả ở một số địa phương trong tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Qua tính toán, người dân có thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/ha từ nuôi tôm càng xanh. Việc chuyển đổi đất lúa năng suất thấp sang nuôi tôm càng xanh cho thấy hiệu quả của mô hình và mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản.

Hiện, mô hình đang được áp dụng nhân rộng trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch với tổng diện tích nuôi năm 2022 khoảng trên 40ha. Ngoài nuôi chuyên canh, có thể nuôi xen ghép với một số đối tượng khác như cá mè trắng, cá diếc... hoặc nuôi xen trong ruộng lúa. Nuôi tôm càng xanh được đông đảo bà con và địa phương đánh giá cao, xem đây là

đôi tượng nuôi mới có giá trị nhằm thay thế đôi tượng nuôi truyền thống hiệu quả thấp mà các hộ nuôi đã áp dụng...

(nongnghiep.vn)

SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI

3 ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỂ GIỮ GÌN SỨC KHỎE TRONG NGÀY TẾT

Tết là khoảng thời gian gia đình họp mặt sum vầy, cùng gửi cho nhau ngàn lời yêu thương thông qua những câu chúc. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, không thể nào thiếu những bữa ăn gia đình với nhiều món ăn giàu đạm, chất béo, các loại nước có gas và cồn, vì là Tết mà - đoàn tụ để cùng chung vui là trên hết.

Theo ThS.BS. Đỗ Đức Tín, Khoa Sức khỏe tổng quát Bệnh viện Quốc tế City, nếu không có chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh, người bệnh có nguy cơ đối diện với các bệnh thường gặp về hệ tiêu hóa như đau bụng, ngộ độc, tiêu chảy ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày Tết.

Dự trữ thức ăn đúng cách

Việc chuẩn bị mâm cơm ngày Tết thịnh soạn kèm theo nhiều món ăn

là điều không thể nào bỏ qua. Vì vậy chúng ta thường dự trữ một số lượng thức ăn khá lớn để chế biến trong những ngày Tết. Tuy nhiên, bảo quản thực phẩm khoa học để vừa tốt cho sức khỏe vừa giữ được giá trị dinh dưỡng không phải ai cũng hiểu rõ. Bác sĩ Võ Thanh Hải đưa ra lời khuyên:

Tủ lạnh: Phải thường xuyên làm sạch tủ lạnh. Không để tủ lạnh bị quá tải để đảm bảo đủ độ lạnh cần thiết. Và hãy nhớ, luôn giữ nhiệt độ tủ lạnh dưới 4 độ C, tủ đông là dưới 0 độ C.

Thực phẩm tươi sống: Gồm các loại thịt, hải sản – sau khi mua về phải tiến hành sơ chế sạch sẽ, rửa nhiều nước và nhớ hãy để ráo. Sau đó phân chia thành từng phần để dễ dàng chế biến và tiện lấy ra sử dụng.

Thức ăn đã chế biến: Đối với thức ăn đã nấu chín, nên cân đối khối lượng vừa đủ cho một lần sử dụng vào từng hộp sạch, sau đó cho vào tủ lạnh. Bảo quản thức ăn thừa tránh xa các thực phẩm sống để ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập.

Kiểm soát rượu bia - nước ngọt trong ngày Tết

Tâm lý thông thường ở những ngày Tết, do ăn rất nhiều thức ăn giàu đạm và mỡ, nước ngọt sẽ là

giải pháp hàng đầu giúp cho việc tiêu hóa dễ dàng hơn và là thức uống yêu thích của các cháu nhỏ. Tuy nhiên, thành dạ dày của các bé rất mỏng, nếu dùng nhiều sẽ có thể dẫn đến tổn thương niêm mạc dạ dày gây rối loạn tiêu hóa. Nếu lạm dụng nhiều sẽ dẫn đến thừa năng lượng, béo phì.

Tiếp đến, rượu bia là thức uống được ưa chuộng nhất vào những ngày Tết. Trong thành phần của rượu, bia có chứa chất cồn – ethanol sẽ gây hại cho cơ thể của chúng ta. Nếu lượng cồn trong cơ thể vượt mức cho phép, lợi khuẩn sẽ bị quá tải và tiêu diệt. Khi lợi khuẩn bị thiếu hụt, hệ tiêu hóa khỏe mạnh dễ bị phá vỡ, lớp nhày bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa sẽ bị bào mòn, gây rối loạn tiêu hóa. Rượu còn kích thích niêm mạc dạ dày tiết nhiều axit tiêu hóa, có thể dẫn đến tình trạng buồn nôn. Nguy cơ viêm loét dạ dày có thể sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên sử dụng quá mức loại thức uống này.

Ngủ đúng cách và đủ giấc

Ngủ đủ giấc sẽ khiến bạn có một tinh thần hoàn hảo cũng như sức khỏe tốt để luôn có năng lượng sẵn sàng cho những cuộc vui trong ngày Tết. Nếu ngủ không đủ giấc kéo dài sẽ khiến cơ thể rơi vào

trạng thái mệt mỏi, không tinh táo, thậm chí là ăn không ngon miệng.

Tư thế nằm cũng quyết định không kém đến hệ tiêu hóa. Điều đó sẽ giúp cho quá trình vận chuyển chất thải từ ruột non xuống ruột già diễn ra dễ dàng hơn. Chưa hết, tư thế ngủ còn hạn chế các rối loạn chức năng của hệ tiêu hóa, đặc biệt là chúng phải luôn bận rộn vào dịp Tết. Theo báo cáo ở Anh, những người thường xuyên bị ợ nóng sẽ giảm đáng kể khi họ nằm ngủ nghiêng về bên trái.

(TH)

BÍ QUYẾT GIẢI RƯỢU NGÀY TẾT

Rượu, bia là những thức uống không thể thiếu trong các buổi liên hoan, sinh nhật, họp mặt... Nhất là những ngày Tết Nguyên đán, nhà nào cũng dự trữ sẵn thức ăn, rượu, bia để tiếp khách. Chính vì vậy, phải có cách sử dụng rượu, bia với liều lượng hợp lý để vừa được giao lưu với nhau trong những ngày vui, dịp lễ, Tết mà vẫn không gây hại đến sức khỏe.

Bác sĩ Bùi Thị Yến Nhi - Bệnh viện Đại học Y dược, cơ sở 3 TP.HCM cho biết: Có ba con đường chuyển hóa rượu ở trong cơ thể người là tại gan, qua tuyến mô

hội trên da, và thông qua hệ hô hấp. Trong đó, khoảng 90% là chuyển hóa thông qua hệ thống men của gan. Khi uống rượu quá nhiều, quá nhanh vượt khả năng phân hủy của men hay thiếu hụt một phần hay hoàn toàn men chuyển hóa sẽ rơi vào tình trạng say rượu.

"Thuốc giải rượu" thực chất là để tăng cường chức năng hoạt động của hệ thống men gan, từ đó tăng phân hủy rượu, giúp mau tỉnh táo, loại bỏ cảm giác nôn nao kéo dài sau khi uống rượu. Song khả năng của gan có hạn, nó chỉ sản sinh lượng enzyme nhất định mỗi giờ, ứng với lượng cồn nhất định được chuyển hóa, vì vậy nếu uống quá nhiều gan sẽ không kịp sản xuất.

Một người có say hay không say phụ thuộc vào nồng độ ethanol trong máu. Khi nồng độ ethanol trong máu từ 0,05 - 0,1% thì bắt đầu xin nhẹ, khi đạt 0,3% sẽ có dáng đi loạng choạng, nói năng không kiểm soát (trạng thái say rượu), và khi đạt trên 0,5% thì nguy cơ cao sẽ chết. Khả năng dung nạp ethanol ở mỗi người cũng không giống nhau.

Một số dược liệu an toàn có thể hỗ trợ việc giải rượu như sau:

* Sắn dây: Đây là một loại thuốc

được ứng dụng nhiều nhất để giải rượu. Sắn dây có thể cải thiện các rối loạn chuyển hóa, trao đổi chất do rượu gây ra. Sau khi say rượu có thể sử dụng 10 - 20g sắn dây để giải rượu.

* Đậu xanh + cam thảo: Nấu 50g đậu xanh, 10g cam thảo, bỏ lượng đường, nước vừa đủ. Tác dụng giảm nôn, bảo vệ gan, làm cho mau tỉnh sau say rượu. Cũng có thể dùng nước sắc đậu xanh cũng đạt được hiệu quả tương tự.

* Nước mật ong: Thành phần chủ yếu là đường fructose, có khả năng thúc đẩy phân hủy và hạn chế hấp thu cồn hiệu quả, từ đó làm giảm nồng độ cồn trong máu, giúp tỉnh thần nhanh tỉnh táo, loại bỏ đau đầu, chóng mặt, cảm giác nôn nao sau khi uống rượu.

* Dưa hấu: Uống 10 - 15g nước ép vỏ dưa hấu sau khi uống rượu làm giảm nôn nao, chóng mặt, đau đầu, nôn ra nước chua sau uống, lợi tiểu tiện, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa rượu.

(tuoitre.vn)

**KINH TẾ & THÔNG
TIN THỊ TRƯỜNG**

**NHẬN DIỆN HÀNG THẬT,
HÀNG GIẢ TRƯỚC THÈM**

TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết, chuẩn bị cho đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 nói chung, ngoài kế hoạch cao điểm chống hàng giả, hàng lậu đã ban hành, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) còn đặt trọng tâm vào công tác tuyên truyền phòng, chống hàng giả, tập trung vào các địa bàn trọng tâm, mặt hàng trọng điểm.

“Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện ngăn chặn hàng giả, hàng lậu trong thị trường nội địa, lực lượng QLTT còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu.

Từ cuối năm 2021 đến nay, Tổng cục thường xuyên duy trì mở cửa Phòng Trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội để giúp người dân Thủ đô cũng như người tiêu dùng cả nước có thêm các giải pháp để nhận diện, phân biệt hàng thật - hàng giả”, Tổng Cục trưởng thông tin và nhấn mạnh, tới đây, 62 Tràng Tiền sẽ là địa chỉ “đỏ”, mở cửa thường xuyên cung cấp các dấu hiệu phân biệt hàng thật, hàng

giả để giúp người dân nâng cao ý thức tự phòng tránh, đẩy lùi nạn sản xuất kinh doanh, sử dụng hàng giả; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Theo nhận xét của các cán bộ Tổng cục Quản lý thị trường, không chỉ các sản phẩm đắt tiền như hàng điện tử, điện thoại, quần áo, giày dép, mà ngay cả những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày cũng bị làm giả.

Đơn cử như mì Hào Hào, mặc dù doanh nghiệp này chỉ bán gia vị kèm trong gói mì, nhưng trên thị trường lại xuất hiện rất nhiều gói gia vị nhái bán rời, nếu người tiêu dùng không tinh ý và nắm bắt đầy đủ thông tin sẽ rất dễ mua phải hàng giả.

Liên quan tới lĩnh vực này, mới đây, Tổng Cục Quản lý thị trường đã ký với nhiều đối tác, chủ sở hữu của nhiều thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc... nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả.

Song để làm chuyển biến từ gốc, đẩy lùi vấn nạn hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, thì bên cạnh việc nâng cao năng lực, kiến thức chuyên sâu cho người dân, doanh

nghiệp và các cán bộ thực thi nhiệm vụ, cũng cần sớm hoàn thiện các khuôn khổ pháp luật, đặc biệt là các biện pháp xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, đặc biệt, phải ứng dụng công nghệ vào quá trình kiểm tra, kiểm soát, nhận diện các hành vi vi phạm để xử lý triệt để vấn nạn này.

(sohuutritue.net.vn)

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI DỊP CUỐI NĂM

Mới đây, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã họp và đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhận định, tình hình buôn lậu sẽ gia tăng dịp này, do đó, cần tăng cường quản lý, đặc biệt là các mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ, vàng, ngoại tệ, xăng dầu...

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, các mặt hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiện nay chủ yếu là hàng tiêu dùng, thiết yếu như: xăng dầu, khoáng sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gỗ và sản phẩm từ gỗ, vật tư nông nghiệp, sản phẩm và nguyên liệu sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vật tư y tế, sản phẩm và nguyên liệu may mặc, vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, linh kiện điện tử, điện thoại di động, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ, rượu, bia, sữa, đường cát, thuốc lá, bánh kẹo và các mặt hàng cấm như ma túy, vũ khí, pháo nổ, vật liệu nổ, động vật hoang dã.

Đề chủ động nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường trong nước và phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã xây dựng Kế hoạch 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biên và địa bàn nội địa.

Mục đích của Kế hoạch nhằm

chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, ổn định trật tự, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Ngay sau khi Kế hoạch 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa được ban hành, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai Kế hoạch số 3465 ngày 9/10/2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Từ Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả BDBP đã chỉ đạo BDBP các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tích cực đấu tranh, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển để phát hiện, xử lý kịp thời hành vi xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, tập trung đấu tranh đối với các mặt hàng trọng điểm như ma túy, vũ khí, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá, động vật hoang dã, xăng dầu, khoáng sản, kim khí quý, đá quý, đường cát, rượu, bia, hàng tiêu dùng...

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP cho biết: “Đề công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, bên cạnh việc triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, chúng tôi yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, các đơn vị cơ sở phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao cảnh giác, tích cực cùng BDBP đấu tranh tố giác tội phạm, quyết tâm

giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới”.

(bienphong.com.vn)

HÀNG TẾT ĐÃ LÊN KẾ

Dịp Tết Quý Mão 2023, dự báo nhu cầu mua sắm hàng hóa trên địa bàn tỉnh sẽ tăng từ 5-10%. Các đơn vị phân phối, DN thương mại trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ người dân sắm Tết.

Ghi nhận tại các siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 12 cho thấy, hàng hóa phục vụ Tết thuộc các nhóm hàng như: may mặc, gia dụng, bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm và nước giải khát đã đầy ắp, cung cấp nhu cầu mua sắm của người dân. Trên các kệ hàng, hàng Việt Nam chiếm từ 80-90%.

Nhiều chương trình khuyến mại

Theo thông lệ hàng năm nhu cầu mua sắm của nhân dân đối với các nhóm hàng lương thực, thực phẩm trong tháng Tết Nguyên đán sẽ tăng cao. Đây cũng là thời điểm DN tăng cường sản xuất, kinh doanh.

Thời gian này, các DN liên tục triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá

nhằm kích cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng thông qua nhiều hình thức như: mua hàng tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, bán hàng giảm giá. Đến thời điểm này, các siêu thị, trung tâm thương mại và các địa phương đã có kế hoạch cụ thể về nguồn cung hàng hóa và cân đối cung cầu tại địa phương.

Ông Trương Văn Thôi, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, bên cạnh kế hoạch chuẩn bị nguồn cung, Sở cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc bán hàng không niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết, buôn lậu và gian lận thương mại. Sở cũng tập trung kiểm tra giá bán các mặt hàng thiết yếu, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết Quý Mão 2023.

(baobariavungtau.com.vn)

VĂN HÓA - GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết

định phê duyệt Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Với mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội, mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Phần đầu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

- Phần đầu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt trên 98% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Phần đầu đến năm 2025 đạt

80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Hằng tháng, 100% đơn vị cấp xã có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Hằng năm, 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đề đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cần triển khai, đó là:

(1) Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

(2) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình.

(3) Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình.

(4) Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống.

(5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình.

(6) Tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

(7) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình, ưu tiên vùng nông thôn, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn và nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

(baria-vungtau.gov.vn)

BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA

BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2025

Nhằm xác định nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022) áp dụng cho các thành viên trong gia đình theo Khoản 16 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, bao gồm: Vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; những người gắn bó với nhau

do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.

Theo Kế hoạch, Bộ tiêu chí được phổ biến và áp dụng với các thành viên trong gia đình và mọi gia đình trên địa bàn tỉnh. Các thành viên thuộc nhóm vợ chồng; ông bà, cha mẹ và con, cháu; anh, chị, em trong gia đình thực hiện tiêu chí ứng xử chung, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các tiêu chí cụ thể được quy định tại Bộ tiêu chí này.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình bao gồm các nội dung chính sau:

Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ

Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình

Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương

Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép

Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Bên cạnh đó, Bộ tiêu chí cũng đưa ra một số khẩu hiệu trong gia đình như: "Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ"; "Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình"; "Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu";

"Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà"; "Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ"; "Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh"; "Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ"; "Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền"; "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình"; "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình".

(baria-vungtau.gov.vn)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SỐ HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đây là chủ đề Hội nghị tập huấn các nội dung về công tác cải cách hành chính ngày 14/11, do UBND tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu của tỉnh tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) đến các điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã, thị trấn.

Tham dự tập huấn có 872 công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm phục vụ

hành chính công tình; cơ quan hành chính cấp tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp huyện; cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận một cửa.

Trong chương trình, các đại biểu được tập huấn về quy trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ TTHC; quy trình hướng dẫn cho người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

(baobariavungtau.com.vn)

GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGƯỜI DÂN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Tại Hội thảo triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam, diễn ra ngày 24/11, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, theo thống kê, trong năm 2019 và 2020, việc mua bán trái phép trên thị trường chợ đen lên tới gần 1.300 GB dữ liệu, chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên cả nước.

Chính vì vậy, Bộ TT&TT xác định năm 2022 là năm bảo vệ người dân trên không gian mạng.

Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Trong 10 tháng năm nay, đã chặn 2.063 website vi phạm, trong đó có 1.255 website lừa đảo. Bảo vệ 3,8 triệu người dân (gần 6% người dùng internet) trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thứ trưởng cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến quốc gia để các tổ chức, cá nhân có thể truy vấn, khai thác, đóng góp dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến kịp thời, đồng thời cung cấp các công cụ tự kiểm tra và bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng.

Lập liên minh nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, vấn đề gốc, cốt lõi nhất của an toàn thông tin trên không gian mạng là làm sao để người dân có thể chủ động bảo vệ chính mình. Để làm được việc này cần phải nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn thông tin cho đông đảo người dân.

Chính vì vậy, lần đầu tiên 8 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

đã cùng ký kết thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng.

Liên minh này chính thức được thành lập từ ngày 4/11, gồm các doanh nghiệp: Viettel, VNPT, MobiFone, CMC, Bkav, VNG, Tiktok và Cốc Cốc. Liên minh hoạt động dưới bảo trợ của Bộ TT&TT.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), những doanh nghiệp tham gia liên minh phải đáp ứng một số tiêu chí, như doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, có lượng người dùng dịch vụ lớn tại Việt Nam, có nền tảng hạ tầng, sản phẩm đáp ứng các tiêu chí an toàn cho người dùng. Thời gian tới, liên minh sẽ mở rộng để các doanh nghiệp có đủ năng lực cùng tham gia.

Ông Nguyễn Vũ Anh, Tổng Giám đốc Cốc Cốc cho biết, việc tham gia sáng lập liên minh chính là tiền đề để Cốc Cốc cũng như các doanh nghiệp khác đồng hành cùng Bộ T&TT và Chính phủ khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số. "Đặc biệt, chúng tôi sẽ chú trọng khuyến khích, hỗ trợ người

dân tham gia vào các hoạt động trực tuyến một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi".

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, an toàn thông tin là lĩnh vực khó, mang tính kỹ thuật phức tạp. Để đồng đảo người dân ý thức, quan tâm đến vấn đề này thì hoạt động tuyên truyền cần phải đáp ứng 4 tiêu chí gồm "rộng", "thường xuyên", "dễ hiểu" và "ấn tượng". Liên minh cần tổ chức những chiến dịch tuyên truyền ngắn hạn và dài hạn để nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho các tổ chức, người dân.

(chinhphu.vn)

THÔNG TIN CHUYÊN GIA VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

GƯƠNG PHỤ NỮ CHĂN NUÔI MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ

Chị Võ Thị Ánh Hương (39 tuổi), ở thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) là tấm gương điển hình trong mô hình chăn nuôi tổng hợp, tạo dựng được mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt, mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng.

Năm 2015 sau khi lập gia đình,

chị Võ Thị Ánh Hương đã bàn với chồng ý tưởng xây dựng mô hình nuôi trồng ngay tại quê nhà. Sau thời gian suy nghĩ, bàn bạc vợ chồng chị bắt tay vào cải tạo 3.000m² đất gò đồi của gia đình để đầu tư nuôi 200 con gà Ai Cập lấy trứng. Ưu điểm của giống gà này là dễ chăm, đẻ sai. Nhờ chăm sóc khoa học, vệ sinh khử trùng chuồng trại chăn nuôi đúng quy trình mỗi ngày đàn gà cho từ 150 đến 170 quả trứng, chất lượng trứng tương đương như trứng gà ta, được bán với giá từ 35 đến 40 nghìn đồng/chục, sau khi trừ các khoản chi phí, chị Hương thu lãi 150 nghìn đồng/ngày.

Cùng với đàn gà Ai Cập nuôi lấy trứng, chị Hương chủ động tìm hiểu, lựa chọn giống gà Mía của người dân các tỉnh phía Bắc về nuôi lấy thịt theo hình thức thả đồi. Mỗi lứa chị thả nuôi số lượng 300 con theo hình thức gới đầu. Được nuôi thả trong điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn bổ sung từ thóc trộn bột bắp, cám gạo, gà sinh trưởng khỏe, tăng trọng nhanh, chất lượng thịt đặc biệt thơm ngon. Nguồn thu từ đàn gà mía cũng tăng theo hàng năm. Mỗi tháng xuất bán 300 con, kiếm về 15 triệu đồng. Tận dụng quỹ đất còn trống chị

Hương trồng rau an toàn bán ở chợ để có tiền chi tiêu hằng ngày.

Chưa dừng lại ở việc nuôi các giống gà đặc sản, bằng nguồn vốn tích lũy hằng năm và 100 triệu đồng vay từ chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2021 của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nghĩa Hành, vợ chồng chị Hương tiếp tục cải tạo, đầu tư mở rộng mô hình. Đến nay vợ chồng chị Hương đã mở rộng quy mô mô hình lên 1,2 ha gồm: 3 khu chuồng nuôi 1.000 con gà Ai cập, gà Mía; 1 khu chuồng nuôi 30 con heo nái giống; cây ăn quả có 400 cây xoài, mít, sầu riêng, cam, bơ, bưởi da xanh vào giai đoạn cho quả.

Chị Hương chia sẻ: “Đề có được thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu lao động của bản thân và gia đình. Ở địa phương chúng tôi, muốn làm nghề nông thành công, trước hết phải chọn hướng đi đúng, và quan trọng hơn là phải kiên trì, chịu khó, biết phát huy tiềm năng thể mạnh tại chính địa phương mình. Ban đầu chăn nuôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ tích lũy kinh nghiệm và học hỏi thêm trong quá trình chăn nuôi nên dần mang lại hiệu quả cao hơn. Tôi thấy trên báo đài đưa tin

nhiều phụ nữ làm kinh tế giỏi nhờ phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, tôi cũng mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô để phát triển kinh tế của gia đình mình”.

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình, chị Hương đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

(nhachannuoi.vn)

SINH VIÊN BIẾN VỎ CAM THÀNH PHẦN BÓN NGỪA SÂU BỌ

Nhận thấy lượng rác thải từ vỏ cam chưa qua xử lý còn khá lớn, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đô thị, Trịnh Công Qui (Sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành) cùng các cộng sự đã thực hiện dự án "Q GREEN - Nghiên cứu và ứng dụng vỏ trái cam trong sản xuất tinh dầu và phân bón".

Theo Công Qui, ý tưởng về dự án đến khá tình cờ, trên quãng đường đi học từ nhà đến trường, bạn thường xuyên nhìn thấy vỏ cam từ các cửa hàng và quầy bán nước

cam bỏ đi bốc mùi hôi gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó vỏ cam là nguồn nguyên liệu có thể tận dụng được. Qua quá trình tự tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, Qui cùng các bạn đã nghiên cứu và tạo ra các dòng sản phẩm như hiện tại.

Giữa xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người có nhu cầu tìm đến các sản phẩm gần gũi với tự nhiên, thân thiện với môi trường. Tinh dầu, nước rửa tay, phân hữu cơ xanh... không nằm ngoài xu hướng đó. Song, trên thị trường, các sản phẩm chiết xuất nguyên chất từ nguyên liệu tự nhiên lại khá đắt tiền. Nhằm bắt đầu đó, nhóm dự án đã khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu dồi dào từ vỏ cam bỏ đi sau khi lấy nước để tối ưu lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm hiện có.

"Mỗi ngày chỉ riêng khu vực Quận 4, nhóm đã thu gom gần 500kg vỏ cam, sau khi xử lý, từ một nguyên liệu vỏ cam sẽ tạo ra hai sản phẩm là tinh dầu và phân bón. Trong khi đó, các dòng sản phẩm tinh dầu cam hiện nay được sản xuất chủ yếu từ cam ngọt nguyên trái, dẫn đến chi phí sản xuất và giá thành cao, đồng thời thải ra môi trường nhiều chất thải

hơn", Công Qui chia sẻ.

Vỏ cam sau khi mang về được rửa sạch và đưa qua dây chuyền công nghệ xử lý để giảm bớt dư lượng thuốc trừ sâu. Mỗi sản phẩm như tinh dầu, nước rửa tay, phân bón sẽ có một quy trình riêng biệt.

Với thành phần 90% là tinh dầu vỏ cam và 10% là nước, tinh dầu cam của nhóm có thể được coi là hoàn toàn nguyên chất, không gây tác hại xấu đến sức khỏe người sử dụng. Bên cạnh đó, dòng phân bón vỏ cam cũng đang được hoàn thiện, 100% thành phần phân bón là vỏ cam sấy khô sau khi chiết xuất và vỏ không đạt chất lượng để tạo ra các sản phẩm khác.

"Phân bón vỏ cam giúp tạo độ chua và cải tạo đất, có mùi hương dịu nhẹ, ngăn chặn được sâu bọ, không gây ảnh hưởng khi tiếp xúc, giá thành rẻ và không gây mùi khó chịu trong môi trường kín là những điều khác biệt so với các sản phẩm tương tự trên thị trường". Qui cho biết nhóm hiện đang có kế hoạch thương mại hóa sản phẩm trong những tháng cuối năm 2022 và cho ra mắt các sản phẩm với quy mô vừa và nhỏ ở các sàn thương mại điện tử.

Nhóm hiện đang có kế hoạch thương mại hóa sản phẩm trong

những tháng cuối năm 2022 và cho ra mắt các sản phẩm với quy mô vừa và nhỏ ở các sàn thương mại điện tử. Đến đầu năm 2023, dự án sẽ đi vào giai đoạn 2 với việc cải tiến và cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm như xà bông, túi thơm,...

Trước mắt nhóm dự án đã liên kết với các đối tác gia công, sản xuất bao bì và phân phối đến các nhà thuốc hiện đại, các cửa hàng mỹ phẩm, các cửa hàng chuyên bán các sản phẩm Organic, các cửa hàng vật tư nông nghiệp, siêu thị,...

Nhờ nỗ lực nghiên cứu sáng tạo, bước đầu dự án đã được công nhận với một số kết quả tích cực như: Top 80 cuộc thi TECHFEST VIETNAM 2022, Top 88 toàn quốc cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp Đổi mới sáng tạo lần 8 năm 2022, Giải Quý quân cuộc thi Design Thinking Camp 2022, Giải khuyến khích Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022 do Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức.

(sohuutritue.net.vn)

HỎI – ĐÁP

**MỘT SỐ MẸO VẬT HỮU
DỤNG CHO NGÀY TẾT**

Nếu bạn còn đang lóng ngóng với việc bếp núc trong những ngày Tết thì hãy tham khảo kinh nghiệm của các bà nội trợ lâu năm dưới đây.

Tết cổ truyền đang đến gần, theo phong tục của người Việt trong 3 ngày Tết việc nấu ăn là điều vô cùng quan trọng giúp mang đến những bữa ăn sum họp đầm ấm và ngon miệng cho cả gia đình. Để công việc này được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết, các bạn có thể tham khảo một chút kinh nghiệm nhỏ dưới đây để lo Tết được chu toàn.



Ngâm măng khô cho mau nở

Dùng nước gạo để ngâm măng rất mau nở và khi nấu lại chóng nhừ. Nếu muốn để lâu, đầu tiên cho măng vào nồi nước đun sôi 30 phút sau đó chuyển sang lửa nhỏ đun tiếp một lát rồi vớt ra, cắt bỏ những chỗ già, rửa sạch. Dùng nước gạo hoặc nước sôi ngâm ăn dần. Cứ 2-3 ngày thay nước một lần.

Để bánh chưng vẫn xanh sau

khì luộc

Sau khi luộc và ép thì bạn tháo bỏ dây lạt ra và gói thêm vào hai lớp lá mới. Bỏ lại vào nồi và nấu thêm một lần nữa nhưng chỉ luộc sơ qua để lá ngoài vừa hơi đổi sang màu xanh dầu. Đem bánh ra ngâm nước lạnh rồi ép nước và ép thật khô lại thêm một lần nữa.

Cách rã đông nhanh

Nếu cần phải rã đông gấp, bạn hãy đưa thực phẩm vào lò vi sóng. Cách này rất tốt vì điện trường cao tần sẽ gây nên nội ma sát trong bản thân thực phẩm, khiến thực phẩm nóng lên, tan đông nhưng không làm vỡ tế bào. Nếu không có lò vi sóng hãy dùng nước lạnh pha thêm muối để rã đông cho nhanh.

Cách giữ hoa tươi lâu

Cho vào lọ cắm một ít nước chè nguội.

Nghiền nát viên aspirin cho vào nửa lít nước, lắc cho tan, cắm hoa vào nước này.

Cho một ít rượu hoặc bia vào bình nước cắm hoa. Chất còn trong rượu có thể khử trùng, tiêu diệt vi khuẩn trong lọ hoa đồng thời bổ sung một số thành phần dinh dưỡng khác làm hoa tươi lâu.

Đối với một số loại hoa như đào, mai, bạn có thể áp dụng cách đốt gốc.

Bí quyết luộc gà cúng

Cứ mỗi lít nước cho vào 20g hành tím đã được nướng sơ, lột vỏ ngoài cùng 1 muỗng cà phê muối. Hành sẽ làm thơm nước luộc gà. Cho gà vào lúc nước nguội để da gà không bị nứt vỡ. Sau đó luộc gà trong nước sôi lăn tăn không sủi bọt.

Để tạo cho gà có màu vàng óng, trông ngon mắt, tránh tình trạng luộc xong da bị sạm, xin màu thì khi gà vừa chín tới, bạn vớt ra khỏi nước sôi và ngâm ngay vào thau nước sạch, lạnh. Ngâm đến khi nào thịt gà nguội hẳn mới nhắc ra để giữ màu da không bị sạm xuống. Sau đó, để thịt ráo nước một chút, dùng mỡ gà đã thắng quét một lớp lên da, da gà sẽ có màu vàng bóng và căng mượt.

Khử mùi tanh của cá

Dùng nước muối để rửa hay dùng muối hột xát lên cá hoặc ngâm cá đã làm sạch vào nước lạnh có pha ít giấm, hoặc trộn vào cá một ít hạt tiêu hay lá nguyệt quế. Như thế, khi nấu nướng, cá không còn mùi tanh. Trước khi rán, bạn cho cá vào ngâm cùng một ít sữa bò, như vậy sẽ làm cá hết mùi tanh và tăng thêm độ tươi. Sau khi làm sạch cá nước ngọt, bạn cho cá vào ngâm với rượu nếp khoảng 10-15 phút,

sau đó tẩm bột để rán, cá sẽ thơm và hết mùi tanh của bùn.

Ngoài ra, nếu bạn muốn đánh vảy cá được nhanh, sạch, trước hết, cho cá vào ngâm nước lạnh có pha giấm theo tỉ lệ một lít nước với hai thìa giấm, khoảng hai giờ. Như thế, khi bạn đánh vảy, vảy cá sẽ rơi ra dễ dàng.

Khử mùi hôi tủ lạnh

Muốn khử mùi hôi ở tủ lạnh, bạn có thể thái lát chanh mỏng, đặt ở các tầng tủ lạnh, mùi hôi sẽ bị hút hết.

Lấy 500g quýt tươi rửa sạch, lau khô và đặt nhiều nơi trong tủ lạnh.

Lấy 50g chè ướp hao đựng vào túi vải xô cho vào trong tủ lạnh, mùi hôi cũng sẽ được khử hết.

Lấy ít giấm đựng vào lọ thủy tinh mở nắp đặt trong tủ lạnh, mùi hôi cũng sẽ bay đi.

Một vài mẹo vặt khác

Lột vỏ cà chua: Cắt nhẹ vài đường vào nhiều chỗ trên vỏ, sau đó nhúng sơ cà chua vào nước nóng thì sẽ dễ lột vỏ hơn.

Hành phi dễ giòn hơn khi rắc lên trên hành một chút đường trước lúc phi.

Muốn dầu, mỡ không bị bắn ra ngoài khi rán, xào, rắc một ít muối ăn vào mỡ hoặc dầu.

(TH)